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Góðan dag
Viltu stofna mál um þetta
Kv. Auður
 

From: Sigríður Kristinsdóttir  
Sent: 6. desember 2016 10:20 
To: Auður Þorkelsdóttir  
Subject: FW: v/tillögu um UNICEF 
Importance: High
 
hæ viltu stofna mál um þetta, sjá að neðan verður tekið inn með afbrigðum.
 

From: Guðlaug Kristjánsdóttir  
Sent: 6. desember 2016 10:17 
To: Adda María Jóhannsdóttir <addamaria@hafnarfjordur.is>; Kristinn Andersen <kristinna@hafnarfjordur.is>; 
Elva Dögg Ásud. Kristinsdóttir <elvak@hafnarfjordur.is> 
Cc: Sigríður Kristinsdóttir <sigridurk@hafnarfjordur.is>; Margrét Gaua Magnúsdóttir <mgm@hafnarfjordur.is>; 
Rósa Guðbjartsdóttir <rosa@hafnarfjordur.is>; Haraldur Líndal Haraldsson <hlh@hafnarfjordur.is>; Auður 
Þorkelsdóttir <audur@hafnarfjordur.is> 
Subject: FS: v/tillögu um UNICEF 
Importance: High
 
Sæl öll,
 
ég var rétt í þessu að átta mig á að þetta mál vantar á dagskrána á morgun, sjá samskiptin hér fyrir neðan.
 
Niðurstaða samtalsins var að bæjarstjórn myndi leggja tillöguna fram sameiginlega, þannnig að hún myndi væntanlega líta 
einhvern veginn svona út:
 
"Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkir að Hafnarfjarðarbær óski eftir, í samstarfi við Akureyrabæ og UNICEF, að fá vottun sem 
barnvænt samfélag með innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna í allt sitt starf, samþykktir og stefnur.
 
Akureyrabær stendur í innleiðingu sáttmálans sem tilraunasveitarfélag og Hafnarfjarðarbær ætlar að fylgja vinabæ sínum strax 
á eftir og læra af reynslu þeirra fyrir norðan og verða fyrirmyndarsveitarfélag þegar kemur að réttindum barna."

 
Það þarf semsagt að stofna mál og samþykkja með afbrigðum í upphafi fundarins á morgun, ég biðst afsökunar á þessari 
yfirsjón.

 
Orðalag tillögunnar er að sjálfsögðu opið til endurskoðunar, endilega látið vita ef það má lagfæra eitthvað.
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Guðlaug Kristjánsdóttir
bæjarfulltrúi Hafnarfjarðarbæ
forseti bæjarstjórnar og formaður fjölskylduráðs
s. 899-2873

Frá: Margrét Gaua Magnúsdóttir 
Sent: 30. nóvember 2016 12:57 
Til: Haraldur Líndal Haraldsson; Sigríður Kristinsdóttir; Rósa Guðbjartsdóttir; Guðlaug Kristjánsdóttir 
Afrit: Adda María Jóhannsdóttir; Eyrún Ósk Jónsdóttir 
Efni: SV: v/tillögu um UNICEF

Við leggjum hana þá sameiginlega fram á næsta bæjarstjórnarfundi, ég skal fylgja málinu eftir, það samþykkt og sent til 
bæjarráðs til úrvinnslu? Eða fjölskylduráðs?
 

Kær kveðja

Margrét Gauja Magnúsdóttir

Frá: Haraldur Líndal Haraldsson 
Sent: 29. nóvember 2016 17:30 
Til: Margrét Gaua Magnúsdóttir; Sigríður Kristinsdóttir; Rósa Guðbjartsdóttir; Guðlaug Kristjánsdóttir 
Afrit: Adda María Jóhannsdóttir; Eyrún Ósk Jónsdóttir 
Efni: RE: v/tillögu um UNICEF

Sæl,
Var ekki búinn að sjá þennan póst fyrr en núna. 
 
Með kveðju/ best regards,
 
HARALDUR L. HARALDSSON
BÆJARSTJÓRI / MAYOR
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From: Margrét Gaua Magnúsdóttir  
Sent: 29. nóvember 2016 13:17 
To: Sigríður Kristinsdóttir <sigridurk@hafnarfjordur.is>; Haraldur Líndal Haraldsson <hlh@hafnarfjordur.is>; 
Rósa Guðbjartsdóttir <rosa@hafnarfjordur.is>; Guðlaug Kristjánsdóttir <gudlaugk@hafnarfjordur.is> 
Cc: Adda María Jóhannsdóttir <addamaria@hafnarfjordur.is>; Eyrún Ósk Jónsdóttir <eyrunosk@hafnarfjordur.is> 
Subject: FS: v/tillögu um UNICEF
 
Sæl,
Mig langar svo að leggja fram þessa frábæra tillögu í bæjarráði á fimmtudaginn!
Ef ekki, þá legg ég hana fram á næsta bæjarstjórnarfundi.
 
Fulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að Hafnarfjarðarbær óski eftir, í samstarfi við Akureyrabæ og UNICEF, að fá vottun sem 
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barnvænt samfélag með innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna í allt sitt starf, samþykktir og stefnur.
 
Akureyrabær stendur í innleiðingu sáttmálans sem tilraunasveitarfélag og Hafnarfjarðarbær ætlar að fylgja vinabæ sínum strax 
á eftir og læra af reynslu þeirra fyrir norðan og verða fyrirmyndarsveitarfélag þegar kemur að réttindum barna.
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Kær kveðja

Margrét Gauja Magnúsdóttir
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